

BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN

Nhận xét đoàn viên công đoàn vào Đảng

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại văn phòng Bộ môn Công đoàn bộ phận GDTC – QP tổ chức họp công đoàn.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ môn, Chủ tịch CĐBP và toàn thể các đồng chí công đoàn viên.

Tổng số người: 14 đ/c có mặt

Vắng mặt: 0 đ/c

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng
GDTC - QP

Chức vụ: Chủ tịch CĐBP

Thư ký cuộc họp: Đỗ Văn Hùng

Chức vụ: Giảng viên

NỘI DUNG

Họp lấy ý kiến nhận xét về công đoàn viên: **Nguyễn Văn Khánh** diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ xem xét kết nạp.

Căn cứ vào quá trình công tác và tham gia các hoạt động do công đoàn trường và công đoàn bộ phận tổ chức, chúng tôi nhận thấy công đoàn viên **Nguyễn Văn Khánh** có những ưu, khuyết điểm chính sau:

Ưu điểm:

Phẩm chất chính trị: Công đoàn viên **Nguyễn Văn Khánh** luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy chế quy định của đơn vị, Nhà trường đề ra. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do công đoàn GDTC - QP, công đoàn trường tổ chức. Có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể. Tham gia xây dựng phong trào thi đua chống các biểu hiện tiêu cực.

Năng lực công tác: Công đoàn viên **Nguyễn Văn Khánh** luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo chuyên môn của khối có chí hướng phấn

đầu vươn lên, khiêm tốn.

Quan hệ quần chúng: Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, được đồng nghiệp và phụ huynh tín nhiệm, học sinh tin yêu.

Nhược điểm:

- Công tác phê bình và tự phê bình còn nể nang chưa kiên quyết.
- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Dựa trên những ưu, nhược điểm trên, công đoàn bộ phận GDTC - QP kính đề nghị công đoàn trường ĐHSPKT - Hưng Yên xem xét, đề nghị kết nạp công đoàn viên Nguyễn Văn Khánh vào Đảng, với sự tán thành của 14/14 đồng chí (đạt 100%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 00 cùng ngày.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2019

CHỦ TOẠ



Nguyễn Mạnh Hùng

THƯ KÝ



Đỗ Văn Hùng

Hưng Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi: Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên.

Căn cứ điểm 1, điều 4, Chương 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành công đoàn bộ phận giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

Công đoàn bộ phận:GDTC – QP tiến hành cuộc họp vào lúc 18h00 phút ngày 06 tháng 3 năm 2019 tại văn phòng Bộ môn GDTC - QP, nhận thấy:

Đoàn viên: Nguyễn Văn Khánh có những ưu, khuyết điểm chính như sau:

- Về phẩm chất chính trị:

Công đoàn viên Nguyễn Văn Khánh luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy chế quy định của đơn vị, Nhà trường đề ra. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do công đoàn bộ phận GDTC - QP, công đoàn trường tổ chức. Có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể. Tham gia xây dựng phong trào thi đua chống các biểu hiện tiêu cực.

- Đạo đức lối sống:

Sống giản dị, chân thành, cởi mở với mọi người. Luôn luôn giữ gìn tư cách đạo đức tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, gần gũi với đồng nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho sinh viên.

- Năng lực công tác:

Luôn chấp hành quy chế làm việc của nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thường xuyên đôn đốc các em học tập rèn luyện bản

thân. Phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong giảng dạy cũng như các hoạt động khác của Bộ môn và của nhà trường, luôn có tinh thần học hỏi từ các đồng nghiệp và của các thế hệ đi trước, thực hiện giao tiếp ứng xử theo chuẩn mực nghề nghiệp và qui tắc ứng xử của viên chức.

- Những điểm cần lưu ý:

+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, tham mưu với Bộ môn trong công tác chuyên môn và công tác khác. Luôn luôn chấp hành quy chế cũng như các quy định của đơn vị, đảm bảo tốt ngày, giờ công trong lao động.

+ Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm nội quy, qui chế, kết quả đạt được cụ thể: nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến.

+ Có lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong và ngoài trường. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các ý kiến góp ý, đóng góp của đồng nghiệp.

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn trường ĐHSPTK Hưng yên xem xét, giới thiệu đoàn viên Nguyễn Văn Khánh vào Đảng, với sự tán thành của 14 đồng chí (đạt 100%) so với tổng số đoàn viên; số không tán thành 0 đồng chí, với lý do:

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên Nguyễn Văn Khánh trở thành đảng viên của Đảng.

**TM. CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
CHỦ TỊCH CĐBP**



Nguyễn Mạnh Hùng